

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 8 มิ.ย. 2559	Page : 8	No: 59262066

ฎีกาสั่ง 'นิพัทธ์' จ่าย 534 ล้าน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่ธนาคารออมสินเป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์และอดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นจำเลย ขณะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารออมสิน ในเดือนมิถุนายน 2538 ได้เร่งรัดอนุมัติเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนของธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) หรือบีบีซี 375 ล้านบาท โดยไม่ผ่านมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งระงับไม่ให้บีบีซีประกอบธุรกิจต่อไป ทำให้ธนาคารออมสินได้รับความเสียหาย จึงขอให้ชดเชยค่าเสียหาย 534,657,534.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 375 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้นายนิพัทธ์ จำเลย ชดเชยเงินจำนวน 534,657,534.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี จากเงินต้น 375 ล้านบาท นับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544

เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมานายนิพัทธ์ จำเลย ยื่นฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการละเลยและรีบเร่งอนุมัติโดยไม่ผ่านคณะกรรมการธนาคารออมสิน ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามกฎหมาย เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อธนาคารออมสิน แม้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมีความเห็นว่านายนิพัทธ์เพียงประมาทเลินเล่อ แต่ไม่ใช่อย่างร้ายแรง ความเห็นนั้นไม่ผูกพันการวินิจฉัยของศาล เมื่อภายหลังธนาคารบีบีซีถูกลดค่าหุ้นลงเหลือหุ้นละ 0.50 บาท และถูกปิดกิจการในที่สุด ธนาคารออมสินต้องเสียหายจากหุ้นที่โจทก์ซื้อถูกลดค่าลงและธนาคารบีบีซีเจ้าของหุ้นถูกปิดกิจการทำให้ธนาคารออมสินสูญเสียเงิน 375 ล้านบาท ที่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของนายนิพัทธ์ จึงต้องรับผิดชอบชดเชยเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา ศาลฎีกาจึงพิพากษายืน

Source :

ไทยรัฐ

Date : 1- 8 ส.ย. 2559

Page :

15

No :

๘ “ไอโซต์ม” สารภาพ : เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. ศาลนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกคดี พ.ต.ท. พญ.อัญชุลี ชิระวงศ์ไพศาล หรือหมอแอร์ เป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.วิษชุดา สีนตพงษ์ หรือไอโซต์ม เป็นจำเลย ความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา สรุปว่า จำเลยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กตั้งแต่วันที่ 1 เดือนก.พ.58 ให้สัมภพณ์หมิ่นประมาทผ่านหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ท่านองว่าโจทก์เป็นมือที่ 3 จนเป็นสาเหตุให้จำเลยกับแฟนหนุ่มเลิกกรากัน ทำให้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในลักษณะต่อว่า ส่งผลให้ พ.ต.ท. พญ.อัญชุลี โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียง มีผลกระทบเสียหายต่อครอบครัวและหน้าที่การงาน จำเลยให้การปฏิเสธ วันนี้ พ.ต.ท.พญ.อัญชุลี โจทก์ น.ส.วิษชุดา จำเลยและทนายความเดินทางมาศาล จำเลยแถลงศาลขอเปลี่ยนคำให้การเดิมจากปฏิเสธเป็นรับสารภาพไม่ต่อสู้อคดี พร้อมวางเงินเพื่อบรรเทาความเสียหายต่อโจทก์ 100,000 บาท ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 4 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น.